

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 95 năm qua, Đảng không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa mừng Đảng 95 mùa xuân.

Kết thúc đợt 1 của cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình", huyện Đông Hưng vượt lên dẫn đầu toàn tỉnh với trên 305.000 lượt dự thi. Ông Bùi Đức Hoàng, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Qua đó nâng cao nhận thức và giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời tạo không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động như trao Huy hiệu Đảng; thăm, tặng quà đảng viên cao tuổi đảng, gia đình



Tuổi trẻ Thái Bình tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình".

có công với cách mạng tiêu biểu; tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng". Tại các khu vực, tuyến đường trung tâm trên

địa bàn huyện treo pa nô, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, đồng thời tuyên

truyền trực quan sinh động về ngày thành lập Đảng. Bà Phạm Thị Dung, 67 tuổi, thôn Phạm, xã Phú Châu chia sẻ: Tôi vô

cùng biết ơn Đảng, nhờ có Đảng lãnh đạo, người dân Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Tết này gia đình tôi không chỉ có niềm vui đón xuân mới mà còn hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi mừng toàn Đảng, toàn dân mừng Đảng 95 mùa xuân. Tôi tin tưởng Đảng ta sẽ trường tồn mãi mãi cùng dân tộc. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng dịp tết, những ngày qua, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, tri ân công lao của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiên khởi nghĩa, đảng viên tiêu biểu trong toàn tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng. Lão thành cách mạng Phạm Gia, 100

tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, của Đảng và các mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, những ngày này, từ thành thị đến nông thôn đều rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt gương điển hình tiêu biểu. Tỉnh đã phát động, tổ chức, triển khai sôi nổi cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình" thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiên khởi nghĩa, đảng viên tiêu biểu ở 8 huyện, thành phố. Trường Chính trị tỉnh đang tích cực triển khai các công việc, dự kiến tổ chức hội thảo kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 135 năm xây dựng, phát triển của tỉnh trong tháng 3/2025. Đặc biệt, Tỉnh ủy sẽ tổ chức trong dịp lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng). Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, nơi sẽ

diễn ra lễ kỷ niệm, công tác chuẩn bị được thực hiện khẩn trương. Các đơn vị đã triển khai lắp đặt hệ thống máy móc, phương tiện kỹ thuật, tập luyện, khớp chương trình nghệ thuật, trang trí khánh tiết, phương án bảo đảm an ninh trật tự... Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng những ngày qua các sở, ban, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị, triển khai chu đáo, kỹ lưỡng từng nội dung, từng phần việc nên công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về lịch sử vẻ vang, khảng định uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân với Đảng, từ đó tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua, phấn đấu học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

QUYNH LƯU

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng



Ông Nguyễn Văn Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội (Vũ Thư) giới thiệu về truyền thống cách mạng của quê hương.

Tháng 3/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của cả nước được thành lập ở Hà Nội. Chỉ 4 tháng sau (tháng 7/1929), Chi bộ Thư Vũ, tiền thân của Đảng bộ huyện Vũ Thư ngày nay được thành lập tại xóm Cầu Đá, làng Hội Khê (xã Vũ Hội ngày nay), là 1 trong 6 chi bộ Đảng đầu tiên ở Thái Bình. Nơi thành lập Chi bộ Thư Vũ xưa, Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ nay trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Những ngày giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ, hòa cùng không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), chúng tôi có dịp về thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ, công trình được xây dựng khang trang, nằm cạnh tỉnh lộ 454. Ngược thời gian trở về gần 100 năm trước, đây vốn là một ngôi nhà mái lá nhỏ nằm sâu trong xóm Cầu Đá, vừa là nhà ở, nơi dạy học vừa là cơ sở hoạt động cách mạng bí mật của đồng chí Hoàng Kỳ, quê ở làng Kiều Thần, xã Song An. Vào một đêm trung tuần tháng 7/1929, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tống Văn Phổ, tại đây đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Thư Vũ (Thư Trì,

Vũ Tiên) với 3 đảng viên do đồng chí Hoàng Kỳ làm Bí thư. Từ một Chi bộ chỉ có 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Vũ Thư đã phát triển lớn mạnh với trên 10.000 đảng viên, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Ngô Thế Oanh, Chi bộ thôn Năng An, xã Vũ Hội chia sẻ: Khi Chi bộ Thư Vũ thành lập, tôi chưa được sinh ra nhưng được nghe các cụ kể lại xưa kia thôn Cầu Đá, xã Vũ Hội rất nghèo và lạc hậu, chỉ có nhà tranh vách đất, đường sá đi lại lầy lội. Từ khi có Đảng soi đường chỉ lối, diện mạo làng Cọi trước kia, xã Vũ Hội ngày nay không ngừng đổi mới, khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Tiếp bước truyền thống cách mạng, thế hệ đảng viên đi trước, cá nhân tôi và nhiều đảng viên trong Đảng bộ xã Vũ Hội luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện và giáo dục, vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Trên chính ngôi nhà của đồng chí Hoàng Kỳ

xưa, cũng là nơi thành lập Chi bộ Thư Vũ, năm 2009, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã quy hoạch, đầu tư kinh phí xây dựng Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ. Năm 2024, huyện tiếp tục tu bổ, nâng cấp công trình. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Giới thiệu với phóng viên những tài liệu được trưng bày tại Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ, ông Nguyễn Văn Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội không giấu được cảm xúc tự hào. Ông chia sẻ: Công trình có ý nghĩa rất sâu sắc bởi nơi đây đã từng là cái nôi trong phong trào cách mạng của huyện, của tỉnh, từ đó nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn ra sức rèn luyện, thi đua cống hiến, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thôn xóm ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân thêm ấm no, xứng đáng với sự gian khổ, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn rất phấn khởi, thường xuyên tham gia vệ sinh, trồng và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên Nhà lưu niệm. Trong các dịp lễ,

tết, cán bộ, đảng viên, bà con thường đến tham quan, dâng hương, tri ân, tưởng nhớ công lao của các bậc lão thành cách mạng, đảng viên tiên bối. Nhiều lần cùng các bạn đến tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ, em Trần Hà My, lớp 8D, Trường THCS Vũ Hội chia sẻ: Tại đây có lưu giữ một số tài liệu lịch sử, tranh ảnh, hiện vật về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ huyện Vũ Thư và đảng bộ các địa phương trên địa bàn huyện. Qua đó giúp em hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của quê hương, tạo động lực để chúng em ra sức thi đua học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Hội: Truyền thống của cha ông là động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, cùng với nhân dân thực hiện công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương. Những năm gần đây, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và các nghề truyền thống. Đến nay, Vũ Hội là một trong những địa phương có kinh tế - xã hội phát triển, thu nhập của người dân ở top đầu của huyện, diện mạo nông thôn đổi mới, văn minh. Xã từng bước hoàn thành các tiêu chí, hướng tới mục tiêu sớm về đích nông thôn mới nâng cao. Gần 1 thế kỷ đã qua đi với bao thăng trầm, đổi thay, Nhà lưu niệm Chi bộ Thư Vũ trở thành địa chỉ đỏ lưu giữ những sự kiện, mốc son lịch sử hào hùng của Đảng bộ huyện Vũ Thư, đồng thời còn là sứ giả thầm lặng truyền tải thông điệp biết ơn, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm dựng xây quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

HÀ PHƯƠNG

Tăng cường nhân lực, trực 24/24 giờ

Hơn 30 năm trong nghề y là gần như bằng ấy năm bác sĩ Bùi Hải Nhuận, Trưởng khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân tham gia trực tết. Năm nay cũng vậy, cùng với các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện, bác sĩ Nhuận đã sẵn sàng trực tết. Ông chia sẻ: Dịp tết, chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân ở các khoa khác chuyển đến, tu tuyên trên chuyên về. Hầu hết bệnh nhân bị viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi nặng, đột quỵ, xuất huyết tiêu hóa, tai nạn thương tích... chủ yếu là bệnh nhân nặng. Năm nay, để bảo đảm công tác cấp cứu dịp tết, các kíp trực đã được bố trí kíp trực hệ nội, hệ ngoại. Bệnh viện cũng đã tăng cường bác sĩ, điều dưỡng; bố trí phòng bệnh; hệ thống oxy, máy thở... Thuốc, vật tư y tế cũng được tăng cường, nhất là thuốc sử dụng cấp cứu cho người bệnh suy hô hấp, suy tuần hoàn, xuất huyết tiêu hóa, ngộ độc cấp. Cán bộ, nhân viên của Khoa sẵn sàng tham gia trực tết, phục vụ người bệnh tốt nhất. Bác sĩ Nguyễn Văn Khuynh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cho biết: Ngày tết, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú giảm song bệnh nhân cấp cứu lại tăng. Bệnh viện đã phân trực trong 9 ngày tết, bảo đảm tối thiểu mỗi ngày có hơn 20 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trực và 8 nhân lực trực thường trú theo lịch tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, Bệnh viện bố trí 3 tổ cấp cứu lưu động ngoài Bệnh viện và 1 lái xe sẵn sàng tham gia cấp cứu khi có tai nạn thương tích, chấn thương xảy ra... Về công tác hậu cần, cũng như mọi năm, năm nay Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu; bảo vệ và tổ tư vệ cũng đã được bố trí bảo đảm an ninh, an toàn tại Bệnh viện dịp tết. Ngoài ra, nhà ăn của Bệnh viện cũng sẵn sàng chuẩn bị các suất ăn phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế trong những ngày tết.

Những người không nghỉ tết

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị trong dịp tết, các bệnh viện trong tỉnh đã có kế hoạch, tổ chức thực hiện trực 4 cấp, 24/24 giờ, bố trí trang thiết bị, sẵn sàng thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh đến khám, cấp cứu. Gác lại hạnh phúc riêng, các bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng ứng trực để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

115 - 1 cuộc gọi, 1 niềm tin

Ngày tết với cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình cũng như ngày thường, đôi khi công việc còn bận và vất vả hơn bởi lượng bệnh nhân cần vận chuyển cấp cứu tăng cao. Anh Lê Hoàng Nam, lái xe Trung tâm chia sẻ: 8 năm làm lái xe vận chuyển cấp cứu, công việc vất vả, nhất là dịp lễ, tết bệnh nhân đông, cường độ vận chuyển cấp cứu cao, trong khi phương tiện tham gia giao thông nhiều. Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn xác định đây là nhiệm vụ thường vụ, ai cũng nêu cao trách nhiệm, tự sắp xếp công việc của gia đình, bản thân tập trung vào nhiệm vụ, vận chuyển cấp cứu người bệnh đến nơi an toàn, kíp thời. Khi xác định vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình, mỗi cán bộ, nhân viên luôn xác định nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân phải đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm công tác cấp cứu nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, đúng với phương châm: 115 - 1 cuộc gọi, 1 niềm tin, sau 5

phút nhận cuộc gọi phải lên đường. Công việc vất vả, nhiều khi ăn nghỉ trên xe, cộng thêm áp lực vì nhiều bệnh nhân nặng. Mỗi bệnh nhân mỗi tình trạng bệnh khác nhau, có bệnh nhân nặng lại có bệnh nền đòi hỏi các bác sĩ, điều dưỡng luôn phải sát sao theo dõi tình hình sức khỏe, chỉ số sinh tồn để xử lý kịp thời nếu có diễn biến xấu trong quá trình vận chuyển. Khó khăn là vậy song với tinh thần tất cả vì người bệnh, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất dù phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. "Sau mỗi ca trực, người bệnh được vận chuyển cấp cứu kịp thời, vượt qua bao bệnh là niềm vui lớn nhất với chúng tôi" - bác sĩ Vũ Quang Hải, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều phối, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình chia sẻ. Ông Trần Quý Bang, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình cho biết: Cùng với việc chuẩn bị về nhân lực, phân công lịch trực trong và sau tết, bố trí 4 - 5 kíp trực mỗi ngày, tổ

chức tập huấn cấp cứu, sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên, Trung tâm đã rà soát, kiểm tra, tu sửa các phương tiện phục vụ trên xe; lắp bộ chuyển đổi nguồn điện lên 220V cho phù hợp với các máy móc, thiết bị cấp cứu trên xe và tăng cường các túi thuốc, không để thiếu thuốc trong quá trình vận chuyển cấp cứu dịp tết. So với những năm trước, năm nay Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã lắp đặt thiết bị định vị GPS trên xe để phòng điều hành có thể nắm bắt được xe đi, xe về; hướng dẫn những cung đường thuận lợi nhất cho việc vận chuyển cấp cứu. Tết với nhiều người là sum vầy, hạnh phúc bên gia đình song với nhiều cán bộ, nhân viên y tế có thể sẽ là những giây phút "cần não", giành giật sự sống cho người bệnh. Làm việc xuyên đêm, xuyên tết song với tinh thần quyết tâm cao nhằm bảo đảm công tác vận chuyển cấp cứu, khám chữa bệnh, họ sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chung để mang đến cái tết trọn vẹn hơn cho gia đình những người bệnh.

HOÀNG LANG



Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân bố trí nhân lực, thuốc, vật tư y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp tết.